

การประชุม  
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕  
วัน พุธ ที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

๔.๖ อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงบประมาณ/โครงการ และเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย มีตัวชี้วัดความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา อุตสาหกรรมและวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตั้งเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่เสนอมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗(๑) กำหนดให้สภามหาวิทยาลัย วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในการนี้ รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ รายงานสรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยสรุปดังนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงาน/โครงการ และเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพ” และได้แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์หลัก มาตรการ โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ เป้าประสงค์ ๙ กลยุทธ์ ๕๘ มาตรการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนจัดสรรงบประมาณ ๖ ผลผลิต จำนวน ๔๖ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามกลยุทธ์การบริหาร ๕๘ มาตรการ จำนวน ๙๐ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน ๕๕ ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๑๑๒,๕๕๔,๑๒๐ บาท จำแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน ๘๕๘,๘๗๗,๔๐๐ บาท งบประมาณรายได้ ๒๕๓,๖๗๖,๗๒๐ บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการที่แสดงความเชื่อมโยงของแผน กำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และส่วนของแผนปฏิบัติงานที่จะดำเนินงานในแต่ละโครงการว่าจะดำเนินงานในช่วงไตรมาสใด จะมีการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อไร ซึ่งนอกจากเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานแล้วยังสามารถใช้กำกับติดตามการดำเนินงาน และนำเสนอการติดตามผลรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทุก ๖ เดือน

จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และขออนุมัติในหลักการให้อธิการบดีมีอำนาจปรับแผนได้ในระหว่างปี และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

มติ อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และอนุมัติให้มหาวิทยาลัยปรับแผนได้ในระหว่างปี และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ทั้งนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกตในเรื่องการเพิ่มผลผลิตด้านการให้บริการวิชาการกับด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขอให้มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับด้านบริการวิชาการซึ่งเป็น ๑ ใน ๔ พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือถ้าทุกมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญทางด้านนี้จะก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility) ทำให้สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น และในเรื่องของสัดส่วนนักศึกษาด้านสังคมกับด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งตัวเลขนักศึกษาด้านสังคมมีแนวโน้มลดลง ส่วนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ค่อนข้างจะคงที่ และเมื่อย้อนดูด้านต้นทุนจะพบว่า ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานจะสูงขึ้นทุกปี ในขณะที่จำนวนนักศึกษาเท่าเดิมหรือลดลง คงจะต้องหาแนวทางในการเพิ่มจำนวนนักศึกษา ในเรื่องนี้ รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพชี้แจงว่า สัดส่วนนักศึกษาศาสตร์ : สังคม เป็นตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนดคือ ๗๐ : ๓๐ ส่วนในเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการที่กระทรวงการคลังปรับค่าสอนเกินภาระงานเป็น ๔๐๐ บาท จึงส่งผลต่อบงดำเนินงานค่อนข้างมาก นอกจากนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิยังแสดงความเห็นในเรื่องสัดส่วนนักศึกษาระหว่างวิทยาศาสตร์กับสังคมที่ สกอ. กำหนด ๗๐ : ๓๐ ว่า มทร. ทั้ง ๙ คงต้องรวมตัวกัน และหารือทำความเข้าใจกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สกอ. ถึงพื้นฐาน และการเกิดของ มทร. จาก ๓๕ วิทยาเขต เป็น ๙ มหาวิทยาลัย แต่ละ มทร. เป็นการรวมตัวจากหลายวิทยาเขต ซึ่งต่างจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เช่น คณะบริหารธุรกิจ ที่เป็นด้านสังคมมีความเข้มแข็งมาก และนักศึกษาต้องการเข้าศึกษาต่อมาก แต่ต้องจำกัดจำนวนนักศึกษา ตามเกณฑ์ของ สกอ. เป็นต้น



(นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง)

รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย